

TỬ VI CANH TUẤT 2019 NỮ MẠNG

THÁNG 10 HAO TIỀN TỐN CỦA

★ Tổng quan tuổi Canh Tuất nữ mạng

Nói chung cuộc đời của tuổi Canh Tuất nữ mạng, bản tánh khôn ngoan lanh lợi thông minh, lại hiền lương thực đức, một lòng yêu thương chồng con, tạo dựng cho con cái ăn học thành tài trong tương lai. Về tình cảm riêng tư thì lúc đầu nhiều trắc trở, trung vận lại hạnh phúc nồng nàn, cuối đời lại nhiều gian nan cực khổ, cứ phải luẩn quẩn mãi trong chữ tình, quý cô nên lấy những giáo thuyết trí tuệ từ bi của các tôn giáo mà tìm lối thoát cho mình. Quý cô bản tánh rộng rãi, vui tươi đôn hậu, bén nhạy, nhớ dai, thích đi du lịch, tuổi Tuất một đời giàu có nhà cửa tiền bạc và hưởng phúc báu cập trường thọ chi số.

Hợp với tuổi Ất, Ngọ, Dần - Khắc với tuổi : Bính, Sửu, Thìn

Hợp với màu đỏ, vàng-Khắc với màu đen, trắng.

Xem tử vi tuổi Canh Tuất nữ mạng năm 2019

CANH TUẤT NỮ MẠNG

50 Tuổi

(Sinh từ 06/02/1970 đến 26/01/1971)

Kim mạng - Dương nữ

Xoa xuyên kim - Vàng trang sức

Sao hạn 2019: Thổ tú: Đi xa tốn hao, bất lợi: Xấu

Vận hạn 2019: Huỳnh tuyền: Tinh thần rối loạn và tịnh tâm âu lo: Xấu

Vận niên 2019:

- Xà âm tín: Rắn bị nhốt: Xấu

- Mạng: KIM gặp năm MỘC là Tương khắc: xấu

- Địa chi tuổi : TUẤT gặp năm HỢI là sinh xuất: xấu

- Thiên can tuổi: CANH gặp KỶ là khắc xuất: xấu

Luận tử vi Canh Tuất nữ mạng năm 2019

Chiếu theo sự vận chuyển của Âm Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm Kỷ Hợi 2019-2020) tiểu vận động tại cung: Ly, Hành Hoả thuộc hướng chánh Nam. Đối với tuổi Canh Tuất là : tuyệt địa: xấu

Toạ cung tiểu vận có các sao cố định:

1/ Hoá lộc, Thiếu âm, Thiên hỷ, Phi liêm.

2/Thiếu dương, Thiên không, Tướng quân, Địa võng.

3/Triệt, Nguyệt đức, Bệnh phù, Thiên quan quý nhân, Quốc ấn, Tử phù, Kiếp sát.

Tại cung áy gặp các sao lưu: Hồng loan, Đào hoa, Thiên hỷ, Lộc.

Các sao lưu chiều:

1/ Hoá quyền, Điều khách, Quả tú, Lục sỹ, Kinh dương.

2/ Trục phù, Thanh long.

3/Tuần, Long đức, Phục bình.

Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay toạ cung tiểu vận vượng kha, việc làm và đường công danh rất tốt, thật vẻ vang với dòng họ, quý cô bản tánh thông minh lanh lợi và lời ăn tiếng nói rất khéo léo, thường đạt được thành công này đến thành công khác. Đây là giai đoạn phát đạt của quý cô, cần nên dành dụm tiền bạc để cuộc sống hậu vận được bình an, phòng khi đến lúc lớn tuổi có sự rắc rối về đường tình và không tiền bạc.

*Quý cô Canh Tuất thật hay. Thông minh khéo léo nhớ dai lắm
Nhân từ hiếu thảo quý thay. Càng cao công đức càng đầy phúc ân.
Tình đầu số chẳng được gần. Duyên sau chồng vợ ân cần thương yêu.
Năm nay tiền bạc vào nhiều, Dành dụm để lúc xế chiều an tâm
Mệnh trời ai biết cao thâm, Chi dùm phúc đức hộ thân suốt đời.*

Công danh

Tam hợp Phúc đức, Tử phù Thiếu dương là hẳn lanh lợi thông minh sáng suốt hơn người tâm hồn lại rất tốt, rất thương người cho nên trong đời sống gặp nhiều may mắn hơn là khó khăn. Quý cô có tài hùng biện, nói năng khôn ngoan cho nên được cấp trên tín nhiệm và đề cử làm chức vụ quan trọng.

Tài chính

Tam hợp Lộc tồn Tướng quân Bệnh phủ nghĩa là tiền thu nhập nhiều, chính vì quý cô hiếu thảo với cha mẹ và giao nhận từ bi bác ái cho nên được hưởng phúc lành, đúng như người xưa nói « Gieo nhân lành, được hưởng quả ngọt ». Đầu năm được tiền bạc, tháng 8 có phúc lộc, tháng 10 chớ đi xa mà tốn tài và rắc rối giấy tờ.

Tình cảm

Hồng loan Đào hoa lộc thư và thiên hỷ chiếu cho cuộc sống vợ chồng thật đầm ấm và hạnh phúc, yêu thương nhau trọn đời, quý cô rất may mắn được chồng thương yêu quý nể trọng, biết lo cho con ăn học thành tài có thể nói quý cô hưởng trọn điểm phúc của một người phụ nữ.

Sức khỏe

Đau cơ lưng, đau bụng dưới, nhức đầu.

Lưu ý

Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 19 âm lịch dùng 5 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái « Trung Ương Mậu Kỳ Tổ Đức Tinh Quân). Mông một tết nên xuất hành hướng Nam để nghênh tiếp Tài thần. Đi từ 5 đến 7 giờ sáng, tính theo giờ nơi cư ngụ.

Tử vi tuổi Canh Tuất nữ mạng 2019 theo từng tháng

Mùa xuân

Tháng giêng :Vui xuân hưởng phước hiền tài phúc lộc gia đình giàu sang

Tháng hai: Trong lòng nhiều buồn phiền, âu lo và cô đơn

Tháng ba: Nét hạnh đoan trang, vợ hiền, yêu thương con cái

Mùa hạ

Tháng tư: Thành công vẻ vang trong nghề nghiệp và tiền tài

Tháng năm : Chớ quá táo bạo mà mang họa vào thân,

Tháng sáu: Nhà cửa khang trang xinh đẹp nhưng có chuyện buồn

Mùa thu

Tháng bảy: Tình cảm vợ chồng thật hạnh phúc, con học giỏi

Tháng tám: Bản tánh rất tốt, có nhiều tiền bạc và của cải giàu có

Tháng chín : Chớ quá tranh chấp mà phần thua thiệt về mình.

Mùa đông

Tháng mười : Hao tiền tốn của và rối loạn máu huyết kinh nguyệt

Tháng mười một: Một câu nhịn chín câu lành mà thành sự nghiệp

Tháng chạp: Mọi sự được bình an, chuẩn bị đón vận hội mới.

► Xem thêm lá số tử vi của các tuổi khác: [xem tử vi 2019](#)



Nội dung sơ lược tử vi 2019 của Canh Tuất nữ mạng do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào nắm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 (kỷ hợi) của mình. Nội dung này chỉ dùng để tham khảo.